

## สเปนได้รับงบประมาณฟื้นฟูผลกระทบ COVID-19 จากสหภาพยุโรป 1.4 แสนล้านยูโร

สเปนได้รับจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 จากสหภาพยุโรป วงเงินรวม 1.4 แสนล้านยูโร โดยสเปนเป็นประเทศที่ได้รับวงเงินช่วยเหลือมากที่สุด รองจากอิตาลี

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 สหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 (EU coronavirus recovery fund) วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 โดยเป็นการจัดสรรในรูปเงินให้เปล่า จำนวน 3.9 แสนล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 3.6 แสนล้านยูโร ทั้งนี้ แหล่งเงินกองทุนฯ จะมาจากการกู้ยืมเงินจากต่างชาติเป็นครั้งแรก ผ่านการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA

ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะได้รับเงินช่วยเหลือมากที่สุด โดยเฉพาะอิตาลี และสเปน โดยสเปนมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 28,400 ราย และเศรษฐกิจคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 12.8 ในปี 2563 โดยวงเงินที่สเปนได้รับ คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าร้อยละ 11.2 ของ GDP ของปี 2562 โดยภายใต้วงเงิน 1.4 แสนล้านยูโรที่จะได้รับภายในช่วง 6 ปีนั้น เป็นเงินให้เปล่า จำนวน 7.2 หมื่นล้านยูโร ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

นายกรัฐมนตรี นายเปโดร ซานเชซ กล่าวว่า เงินให้เปล่าจำนวน 7.2 หมื่นล้านยูโรนั้น สูงกว่างบในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป (EU cohesion fund) ที่สเปนได้รับในช่วงระยะเวลาเดียวกันถึง 10 เท่า โดยงบประมาณที่สเปนได้รับนี้ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความแข็งแกร่ง และความยั่งยืนให้แก่ประเทศ “If Spain wants to, Spain can.”

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการระบุรายละเอียดของเงื่อนไขของสหภาพยุโรปในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูง อาทิ การปฏิรูปแรงงาน และระบบบำนาญ

ที่มา : El Pais สิงหาคม 2563



การประชุมผู้นำสหภาพยุโรป ก่อนบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19

ภาพ : IFE



รัฐสภาสเปนแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนายกรัฐมนตรี นายเปโดร ซานเชซ ในการเจรจาขอรับงบประมาณฟื้นฟูจากอียู

ภาพ : Europa press

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th

www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000